

ประจำวันที่ 18-24 มีนาคม 2558

แนะรัฐชะลอประมูลข้าวรอบที่ 3

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยสถานการณ์ข้าวในประเทศว่า รัฐบาลควรชะลอการระบายข้าวในสต็อกไว้ก่อน เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังกำลังทยอยออกสู่ตลาด และความต้องการซื้อ ในตลาดต่างประเทศลดลง ส่งผลกระทบต่อราคาส่งออกลดลง โดยราคาข้าวสาร 5% ปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 11,800 บาท ลดลงจากตันละ 12,200 บาท ส่วนข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ยตันละ 7,500 บาท ลดลงจากตันละ 8,000 บาท

“ถ้าระบายข้าวออกมา จะเป็นแรงกดดันทางจิตวิทยา ทำให้ราคาในประเทศลดลงไปอีก เพราะยังไม่มีคำสั่งซื้อต่างประเทศมารับ และกระทบกับผู้ที่ชนะการประมูลซื้อข้าวจากรัฐ ใน 2 ครั้งแรก เพราะกลายเป็นซื้อข้าวในราคาสูง ส่งผลให้ในการประมูลครั้งต่อไป ผู้ซื้อไม่ยอมเข้าร่วมประมูลอีก สาเหตุที่คำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศลดลง เพราะตลาดใหญ่ ได้แก่ แอฟริกา ที่มีสัดส่วนซื้อข้าวจากไทยถึง 60% ชะลอการสั่งซื้อ เนื่องจากค่าเงินยูโรอ่อน ทำให้ราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้น จึงควรรอดูอีก 1 เดือน จึงสรุปว่าควรระบายต่อหรือไม่”

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ราคาที่ปรับตัวลดลง เพราะผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ส่วนการระบายข้าวรอบที่ 3 ของรัฐบาล เห็นว่า ต้องพิจารณาจากหลายๆปัจจัย ก่อนตัดสินใจเปิดประมูล

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ในวันที่ 26 มี.ค. ตนจะประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว เพื่อพิจารณาว่ารัฐบาลจะเปิดระบายข้าว รอบที่ 3 หรือไม่ โดยจะประเมินปัจจัยต่างๆ อาทิ ผลผลิตข้าวนาปรัง ที่จะออกสู่ตลาดในเดือน เม.ย.นี้ ราคาข้าวในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 30 มี.ค. นี้ เพื่อพิจารณาตัดสินใจต่อไป.

[ที่มา ไทยรัฐออนไลน์](#)

พาณิชย์เบรกระบายข้าวหวั่นลดราคาตลาดร่วง ดันขายจีทูจีเกาหลี ตุรกี

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ ชะลอการระบายข้าวสารในสต็อก รัฐบาล ครั้งที่ 3/2558 ออกไปก่อน เพื่อไม่ให้สถานการณ์ ราคาข้าวเปลือกในตลาดตกต่ำ เนื่องจากเป็นช่วงผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังกำลังออกสู่ตลาด โดยยืนยันว่าราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยจะไม่ต่ำกว่าตันละ 8,000 บาท ที่ความชื้น 15% แต่หากความชื้นมากกว่า ชนวนาจะขายได้ในราคาที่ต่ำกว่า

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเร่งผลักดันการระบายข้าวผ่านวิธีรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับประเทศตุรกีและเกาหลีใต้ หากได้ข้อสรุป ก็จะทำให้สถานการณ์ราคาข้าวดีขึ้น และเมื่อรวมกับจีทูจีที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ปริมาณ 2 แสนตัน และจีนปริมาณ 2 ล้านตัน คาดว่าจะทำให้สถานการณ์ราคาข้าวดีขึ้น จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ยังได้ผลักดันโครงการ "ตลาดกลางซื้อขายสินค้าเกษตร" เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร และผู้ประกอบการสามารถเจรจา ซื้อขายสินค้าเกษตรโดยไม่มีพ่อค้าคนกลางให้สามารถขายสินค้าได้ราคาสูงขึ้น โดยจะเปิดกระจายตามภูมิภาคต่างๆ และจะทำควบคู่ไปกับการจัดตลาดนัดค้าข้าว เพื่อรองรับผลผลิตข้าวเปลือกที่กำลังจะออกสู่ตลาด

สำหรับการลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ในวันที่ 23 มี.ค.นี้ จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ประกอบการค้าปุ๋ยมาประชุม เพื่อหาแนวทางลดราคาปุ๋ยเคมี ซึ่งพบว่าเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญ

ของเกษตรกรที่ใช้ปลูกพืชทุกชนิด โดยกระทรวงพาณิชย์จะดูแลด้านราคา ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ จะดูแลด้านคุณภาพและการใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกแต่ละแห่ง เพื่อลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยไม่ตรงวัตถุประสงค์

ส่วนผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ที่ประชุมได้หารือถึงปริมาณผลผลิตปาล์มที่เริ่มออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีมติให้กระทรวงพลังงานปรับเพิ่มสูตรการผลิตไบโอดีเซลจากปี 3 ไปเป็นปี 7 เหมือนเดิม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป ซึ่งหากคำนวณปริมาณความต้องการใช้ผลผลิตปาล์มเพื่อนำไปผสมเป็นปี 7 จะอยู่ที่ประมาณ 70,000 ตันต่อเดือน

ขณะเดียวกัน ได้ประสานไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ให้นำผลผลิตปาล์มไปผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่ และยังได้ขอความร่วมมือภาคเอกชน ทั้งโรงสกัด และโรงกลั่น รับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรในราคาเป้าหมายไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท แต่จะต้องมีสัดส่วนน้ำมันไม่ต่ำกว่า 17% ซึ่งต้องขอความร่วมมือให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพ ไม่เร่งเก็บผลผลิตปาล์มก่อนกำหนด

ทั้งนี้ คาดการณ์ปริมาณผลผลิตผลปาล์มที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ มี.ค. ปริมาณ 8.8 แสนตัน และปริมาณจะเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 1.38 ล้านตัน ส่วน พ.ค. 1.26 ล้านตัน มิ.ย. 1.19 ล้านตัน ส่วนสต็อกน้ำมันปาล์ม เดือน มี.ค. 1.5 แสนตัน เม.ย. 2.3 แสนตัน พ.ค. 3.0 แสนตัน และ มิ.ย. 3.5 แสนตัน ทางด้านระดับราคาผลปาล์มน้ำมัน 17% มี.ค.2557 เฉลี่ยที่ กก. ละ 5.15 บาท ส่วนปี 2558 ม.ค. กก.ละ 6.18 บาท ก.พ. กก.ละ 6.31 บาท มี.ค. (15 มี.ค.) กก.ละ 4.30-5.00 บาท.

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พณ.เตรียมสรุปแผนระบายข้าวรอบ 3/58 รับสถานการณ์ราคาฝืด

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ในวันที่ 23 มีนาคมนี้ คณะทำงานด้านการระบายข้าวจะหารือเป็นการภายในถึงแผนการระบายข้าวรอบที่ 3/2558 โดยจะพิจารณาถึงสถานการณ์ราคาและปริมาณผลผลิตข้าวซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวนาปรัง 2558 กำลังออกสู่ตลาดว่าเหมาะสมที่จะมีการระบายต่อเนื่องหรือไม่ และหากจะระบายควรเป็นปริมาณเท่าใดเพราะต้องให้ความสำคัญกับราคาข้าวเปลือกในตลาดไม่ให้ลดลงซึ่งจะกระทบต่อรายได้ของชาวนา

ทั้งนี้ สถานการณ์ตลาดข้าวยังไม่คึกคักเนื่องจากผู้ซื้อในต่างประเทศยังมีข้าวในสต็อกอยู่ หลังมีการนำเข้าข้าวในปริมาณมากก่อนหน้านี้ เช่น อินโดนีเซีย ที่ส่วนหนึ่งซื้อไปจากไทยและมีการส่งมอบแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้ในระยะนี้จะไม่มีการสั่งซื้อจากอินโดนีเซีย ส่วนฟิลิปปินส์ที่ซื้อข้าวจากไทย 2 แสนตันกำลังอยู่ระหว่างการส่งมอบ เช่นเดียวกับจีนที่กำลังเจรจาส่งมอบข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในส่วนสัญญา 1 ล้านตันแรกที่ส่งมอบไปก่อนหน้านี้ 3 แสนตันและกำลังเจรจาส่งมอบอีก 1-3 แสนตัน

นอกจากปัจจัยผู้ซื้อที่มีข้าวในมือจำนวนมากแล้ว ยังมีประเด็นเศรษฐกิจโลกที่กำลังซบเซาทำให้ผู้ซื้อต้องพิจารณามากกว่าปกติในการเปิดนำเข้าข้าวแต่ละครั้งส่งผลให้ภาพรวมราคาตลาดค่อนข้างนิ่งและมีข้าวบางชนิดปรับตัวลดลงเล็กน้อย

“ตอนนี้ราคาข้าวในตลาดนิ่งๆ เพราะตลาดไม่เดินจากหลายเหตุผล แต่ไทยก็ยังมีข้อตกลงซื้อขายแบบ จีทูจี อยู่ซึ่งจะเป็นแรงหนุนให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวดีขึ้น โดยตัวข้าวจีทูจีอีกล็อตใหญ่ที่จะเซ็นสัญญากัน 8-9 พฤษภาคมนี้ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ) จะบินไปที่ประเทศจีนปริมาณ 2 ล้านตันก็จะช่วยเรื่องราคาได้มากเมื่อรวมกับออร์เดอร์ของเอกชนที่มีอยู่ตามปกติแล้วก็เชื่อว่าราคาข้าวจะไม่เลวร้ายจนเกินไป ซึ่งคาดว่าตลาดน่าจะกลับมาคึกคักได้ปลายเมษายน เพราะจะมีการส่งมอบข้าวและผู้ซื้อจะต้องเริ่มกลับเข้ามานำเข้าอีกครั้ง” นางดวงพร กล่าว

ในส่วนผลการระบายข้าวครั้งที่ 2/2558 ขณะนี้สรุปและส่งให้นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการระบายข้าวแล้ว ตามขั้นตอนจะมีการเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่ออนุมัติขายและทำสัญญาต่อไป ซึ่งหากอนุมัติจะระบายได้ประมาณ 7 แสนตันจาก

ปริมาณที่เปิดระบายทั้งหมด 1 ล้านตัน ขณะเดียวกันได้ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.)สรุปปริมาณมันสำปะหลังในสต็อกรัฐบาลว่ามีเท่าใดและสภาพเป็นอย่างไร ก่อนกำหนดแผนระบาย เช่นเดียวกับสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่รัฐบาลมีแผนให้ระบายตามความเหมาะสมของสถานการณ์ตลาด

รายงานข่าวแจ้งว่า ราคาส่งออกข้าวสาร (FOB) สัปดาห์นี้ (18 มี.ค.) ลดลงจากสัปดาห์ก่อน (11 มี.ค.) เฉลี่ยตันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ โดยข้าวหอมมะลิ ตันละ 1,073 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากตันละ 1,081 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าวขาว 5% ตันละ 403 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากตันละ 415 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าวขาว 25% ตันละ 386 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากตันละ 395 ดอลลาร์สหรัฐ และ ข้าวหนึ่ง 100% ตันละ 409 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก ตันละ 421 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ณ วันที่ 18 มีนาคม เฉลี่ยตันละ 7.70- 7.90 พันบาท **ที่มา ฐานเศรษฐกิจ**

ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไทย-กัมพูชา

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในจังหวัดสระแก้ว เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน ของไทย-กัมพูชาให้เพิ่มมากขึ้น

โดยกำหนดวันที่ 25 - 27 มี.ค. 58 จะเชิญ รมว.พาณิชย์กัมพูชามาร่วมหารือในการทำแผนทำงานร่วมกัน หลังจากที่ได้ผลักดัน ความร่วมมือภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมไทยกับเมียนมาร์ ลาว และมาเลเซียไปแล้ว "ได้เชิญรัฐมนตรีพาณิชย์ของกัมพูชามาพูดคุยเพื่อเพิ่มความร่วมมือในการผลักดันการค้าระหว่างกันให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเบื้องต้นได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มให้ได้ปีละ 20 - 25% หรือทำให้ได้ประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 58 รวมทั้งการเพิ่มความร่วมมือในการรับรองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีที่จะเกิดขึ้นในปลายปี 58 นี้"

นางอภิรดี กล่าวว่า ในการพบปะกัน จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยู ระหว่างภาคเอกชนทั้ง 2 ประเทศจำนวน 5 คู่ คือความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทยและหอการค้ากัมพูชา, ความร่วมมือหอการค้าจังหวัดสระแก้วกับหอการค้าขันเตียเมียนเจย, การร่วมลงทุนโรงสีข้าว, การลงทุนด้านโลจิสติกส์ และการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียง จังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา มูลค่า 2,500 บาท

ทั้งนี้การลงทุนโรงสีข้าว จะเป็นการช่วยให้การผลิตข้าวของกัมพูชาติขึ้น และเป็นประโยชน์กับไทยในการเข้าไปช่วยทำตลาดข้าวให้กับกัมพูชา ส่วนการลงทุนด้านโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า จะเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งหลายรูปแบบ และการใช้ประโยชน์ในการส่งสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดกัมพูชาและเวียดนาม ตามเส้นทางในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ จากกรุงเทพฯ-เสียมเรียบ-สตริงเต็ริง-รัตนคีรี ประเทศกัมพูชา-เปอร์กู-ฮอยอัน ประเทศเวียดนาม และยังสามารถเชื่อมกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก เชื่อมเมียนมาร์ มาয়้งไทย สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้งเชื่อมต่อไปตลาดโลกด้วย

ในระหว่างวันที่ 26 - 30 มี.ค. นี้ รมช.พาณิชย์ไทยและกัมพูชา จะเป็นประธานร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนจ.สระแก้วที่สนามหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ ในงานมีออกร้านจำหน่ายสินค้าของไทยและสินค้าของผู้ประกอบการกัมพูชา มีคูหาสินค้าส่งออก สินค้าแฟชั่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าโอท็อป สินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น

ที่มา เดลินิวส์ออนไลน์

ตลาด "ข้าวถุง" เข้าขั้นวิกฤต ติดลบปีละ 1-2% ดึงพาณิชย์ไปรมต

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย นำโดยนางโสพรรณ มานะธัญญา นายกสมาคมคนใหม่ ได้เข้าพบ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแนะนำคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ พร้อมกันนี้ สมาคมเสนอให้กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการณรงค์วีงเพื่อสุขภาพ ในเดือนพฤษภาคม 2558

จุดประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยบริโภคข้าวให้เพิ่มขึ้น และบริษัทผู้ผลิตข้าวถุงยินดีจะเข้าร่วมกิจกรรมลดราคาสินค้า เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนที่กระทรวงพาณิชย์จัด

"ท่านรัฐมนตรีว่าการฯขอความร่วมมือผู้ค้าข้าวโปรโมตการขายข้าวชนิดพิเศษที่ไทยผลิตได้ เช่น สารปลอดสารพิษ ข้าวชนิดต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่ข้าวสารเจ้า หรือข้าวหอมมะลิที่ขายกันอยู่ โดยเฉพาะการโปรโมตในต่างประเทศที่มักเป็นข้าวสารเจ้าเป็นส่วนใหญ่ ทั้งๆ ที่ไทยมีข้าวชนิดอื่นๆ อีกมาก เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นให้ชาวนาหันปลูกข้าวชนิดพิเศษมากขึ้น และเพิ่มมูลค่าปลูกข้าวให้ชาวนา จากการปลูกข้าวที่มีคุณภาพ และลดปัญหาการแข่งขันตัดราคาในตลาดโลก" นายวุฒิไกรกล่าว

นายกัมปนาท มานะธัญญา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียเม็งมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตข้าวถุงหงษ์ทอง กล่าวว่า โครงการรณรงค์วีงเพื่อสุขภาพ เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของสมาคม เพราะต้องการกระตุ้นและรณรงค์ให้คนไทยยังคงบริโภคข้าว จากปัจจุบันจำนวนผู้บริโภคข้าวลดลง ทำให้ตลาดรวมข้าวถุงเข้าภาวะติดลบปีละ 1-2% จากที่เคยขยายตัวปีละ 3-5% สาเหตุหลักที่ทำให้การบริโภคข้าวลดลง ได้แก่ กลุ่มคนรุ่นใหม่ หันบริโภคอาหารปรุงสำเร็จจากขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว หรือสปาเกตตีแทนข้าว สัดส่วนประชากรไทยเข้าสู่ยุคสูงวัยมากขึ้นและจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มบริโภคข้าวถุงในปริมาณที่สูงหายไป จึงส่งผลต่อยอดขายข้าวถุงและฐานลูกค้าที่ลดลงต่อเนื่อง

"เรากังวลว่าหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ ที่คนรุ่นใหม่หันทานจังก์ฟู้ดแทนข้าว ไม่แค่กระทบต่อผู้ค้าข้าวเท่านั้น แต่จะกระทบต่อชาวนาด้วย เพราะเมื่อขายได้ลดลง ก็ต้องลดการผลิตและแข่งขันกันด้านราคา ก็กระทบเป็นวงกว้าง ทั้งๆ ที่คุณประโยชน์ของข้าว นั้น สูงกว่าอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งอื่นๆ ซึ่งในการรณรงค์ก็จะเปรียบเทียบกับให้คุณประโยชน์ของข้าวกับอาหารชนิดอื่นๆ และแก้ข้อสงสัยเรื่องการบริโภคข้าว" นายกัมปนาทกล่าว

แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า แนวโน้มราคาข้าวถุงปี 2558 จะอยู่ในภาวะทรงตัว คือข้าวสารเจ้า ราคาถุง (5 กก.) ละไม่เกิน 100 บาท และข้าวสารหอมมะลิถุง (5 กก.) ละไม่เกิน 200 บาท ใกล้เคียงราคาปี 2557 บางช่วงอาจลดลงจากการแข่งขันจัดแคมเปญส่งเสริมการขาย โดยตลาดรวมข้าวถุงประเมินว่าปีนี้จะไม่ขยายตัว และอาจติดลบ 1% ผลจากพฤติกรรมผู้บริโภคครั้งลดลงต่อเนื่องจาก 5 ปีก่อน ซื้อต่อครั้ง 3-5 ถุง เหลือ 1-2 ถุง เท่านั้น จึงกระทบต่อตลาดข้าวถุงมูลค่า 3 หมื่นล้านบาท อาจเหลือไม่ถึง 2.5 หมื่นล้านบาท ใน 2-3 ปีข้างหน้า

ที่มา นสพ.มติชน

เกษตรกร เดินหน้ามาตรการช่วยชาวนาต่อเนื่อง สศก.แจ้งสถานการณ์การผลิต-ตลาดอย่างใกล้ชิด

นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวนาปรัง ปี 2558 (คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2558) พบว่ามีเนื้อที่เพาะปลูก 8.87 ล้านไร่ ผลผลิต 5.52 ล้านตันข้าวเปลือก และผลผลิตต่อไร่ 622 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ลดลงร้อยละ 41 ร้อยละ 43 และร้อยละ 3 ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้การได้มีน้อย และไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศงดการส่งน้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปรัง ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558 ประกอบกับราคาข้าวมีแนวโน้มลดลง ทำให้เกษตรกรลดเนื้อที่เพาะปลูกลง โดยมีเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่า เช่น พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน และบางพื้นที่ปล่อยว่าง โดยผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2558 ซึ่งคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2558 ปริมาณ 4.43 ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด

สำหรับข้าวนาปี ปี 2558/59 (คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2558) พบว่า มีเนื้อที่เพาะปลูก 61.18 ล้านไร่ ผลผลิต 26.58 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 434 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2557/58 เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ลดลงร้อยละ 1 ร้อยละ 2 และร้อยละ 1 ตามลำดับ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะ

335-340 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยขณะนี้ผู้ซื้อข้าวจากจีนกำลังมองหาข้าวหอมและข้าวหัก แต่ไม่ค่อยสนใจที่จะซื้อข้าวขาวเท่าไรนัก ขณะที่ความต้องการข้าวโดยรวมยังมีไม่มากนัก

ทั้งนี้ ปัจจัยจากโครงการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ของรัฐบาลและการทำสัญญาขายข้าวในแกมมาเลเซีย และฟิลิปปินส์รวม 540,000 ตัน ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีผลต่อราคาข้าวในตลาดมากนัก เพราะการส่งมอบให้มาเลเซีย อยู่ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ย. ขณะที่การส่งมอบข้าวให้ฟิลิปปินส์จำนวน 300,000 ตัน ก็มีระยะเวลาส่งมอบไปจนถึงสิ้นเดือน เม.ย. นี้ ซึ่งเมื่อเทียบกับผลผลิตข้าวในฤดูหนาวที่กำลังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีปริมาณมากถึง 5 ล้านตันนั้น ส่งผลกระทบต่อภาวะราคาข้าวมากกว่า

นอกจากนี้ ผู้ซื้อข้าวในแถบแอฟริกาได้หันไปซื้อข้าวจากปากีสถานซึ่งมีราคาประมาณ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ผู้ซื้อบางส่วนยังคงรอดูสถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามและรอให้ราคาอ่อนตัวลงก่อนจึงจะมีคำสั่งซื้อเข้ามา

แหล่งข่าววงการค้าระบุว่ ในขณะนี้ (วันที่ 19 มี.ค.) ผู้ประกอบการค้าข้าวของเวียดนามได้มีการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้แล้วประมาณ 600,000 ตัน หรือประมาณ 60% ของเป้าหมาย 1 ล้านตัน ซึ่งโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. ไปจนถึงวันที่ 15 เม.ย. นี้ โดยรัฐบาลจะจัดหาเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการสำหรับรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ประมาณ 4 เดือน

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

ทางการฟิลิปปินส์ได้ส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรไปเข้าร่วมการประชุมกับคณะผู้แทนจากบังกลาเทศ ซึ่งนาย Ediberto M. de Luna รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ได้กล่าวหลังการประชุมว่า ฟิลิปปินส์อาจทำข้อตกลงทวิภาคีด้านการค้าข้าวกับบังกลาเทศ ส่วนด้านรัฐมนตรีเกษตรของบังกลาเทศนาย Md. Eunusur Rahman กล่าวว่าบังกลาเทศเองต้องการส่งข้าวมายังตลาดฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

ก่อนหน้านี้ องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NFA) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ฟิลิปปินส์อาจนำเข้าข้าวกว่า 6 แสนตัน ในปีนี้ ซึ่งบังกลาเทศก็พร้อมที่จะขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ในราคาถูก ทั้งยังสนใจนำเข้าสินค้าจากฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกัน

ข้อตกลงทวิภาคีดังกล่าว อาจรวมถึงการแลกเปลี่ยนเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรม โดยฟิลิปปินส์อาจส่งเกษตรกร 5 - 10 คน เดินทางไปยังบังกลาเทศ เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาที่หลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันทางด้านบังกลาเทศก็ได้รับการช่วยเหลือจากฟิลิปปินส์ในด้านการปลูกข้าวพันธุ์ผสม บนเนื้อที่กว่า 7,500 ไร่ ซึ่งเป็นการต่อยอดถึงสถานะความเป็นผู้นำของฟิลิปปินส์ในด้านเทคโนโลยีข้าวพันธุ์ผสมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้คณะผู้แทนจากบังกลาเทศยังมีความสนใจที่จะส่งออกมันฝรั่งมายังฟิลิปปินส์ด้วย โดยในปัจจุบันบังกลาเทศมีการส่งออกมันฝรั่งปีละ 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดหลักคือ รัสเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตร (Indonesia's Agriculture Ministry) ได้พยากรณ์ว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) จะมีจำนวนประมาณ 32.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตหลักในช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย. คิดเป็นสัดส่วน 60% ของผลผลิตทั้งปี

ในเดือน ก.พ. กระทรวงเกษตรได้ปรับลดผลพยากรณ์ผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2015 นี้ ว่าจะมีประมาณ 71.28 ล้านตัน จากตัวเลขในครั้งก่อนที่ 73.4 ล้านตัน

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2014/15 นี้ (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่าอินโดนีเซียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 36.5 ล้านตันข้าวสาร และมีการนำเข้าประมาณ 1.3 ล้านตัน ขณะที่การบริโภคคาดว่าจะมีประมาณ 39.2 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

ฮ่องกง

ในเดือน ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆ รวมประมาณ 55,400 ตัน โดยนำเข้าจากไทย จำนวนประมาณ 36,100 ตัน (ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 4,100 ตัน ข้าวหอม 29,100 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 2,900 ตัน) คิดเป็นสัดส่วน 65.2% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคือเวียดนามจำนวนประมาณ 14,400 ตัน (ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 8,000 ตัน ข้าวหอม 13,600 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 26.0%) และนำเข้าจากจีนประมาณ 2,600 ตัน (สัดส่วน 4.7%) สหรัฐอเมริกา 300 ตัน (สัดส่วน 0.5%) ออสเตรเลียประมาณ 1,100 ตัน (สัดส่วน 2.0%) กัมพูชาประมาณ 100 ตัน (สัดส่วน 0.2%) และประเทศอื่นๆ รวม 800 ตัน (สัดส่วน 1.4%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในเดือน ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา มีปริมาณ 2,163 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 1,976 ตัน ประเทศสหรัฐฯ 107 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือน ก.พ. 2558 ทั้งหมดรวม 13,500 ตัน และมีสต็อกสำรอง (reserve stock) อีกจำนวน 14,600 ตัน

ที่มา [ศร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department](#)

ญี่ปุ่น

สมาคมข้าวญี่ปุ่นและส่งเสริมการส่งออกข้าว (The Japan Rice and Rice Industry Export Promotion Association) ร่วมมือกับกระทรวงเกษตร เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ข้าวญี่ปุ่นในตลาดต่างประเทศ โดยใช้คำว่า "This is Japan Quality" โดยจะเริ่มที่ตลาดสิงคโปร์เป็นแห่งแรก เนื่องจากเป็นตลาดที่มีความนิยมบริโภคอาหารญี่ปุ่น และมีกำลังซื้อสูง ก่อนที่จะขยายไปยังประเทศอื่นโดยเน้นตลาดที่มีรายได้สูง

เมื่อปีที่แล้ว ญี่ปุ่นส่งออกข้าวมายังสิงคโปร์ประมาณ 1,200 ตัน มูลค่าประมาณ 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้สมาคมฯจะมีการเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ข้าวญี่ปุ่น รวมทั้งข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าไปศึกษาข้อมูลได้

ที่มา Oryza.com

จีน

สำนักงานศุลกากรจีน (China Customs General Administration) รายงานว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2558 ประเทศจีนได้นำเข้าข้าวประมาณ 189,700 ตัน ลดลง 44% เมื่อเทียบกับจำนวน 338,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยในเดือน ก.พ. 2558 มีการนำเข้าข้าวประมาณ 67,000 ตัน ลดลง 45% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2558 ที่นำเข้าประมาณ 122,000 ตัน และลดลง 52% เมื่อเทียบกับจำนวน 139,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนการส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2558 ประเทศจีนได้ส่งออกข้าวประมาณ 34,400 ตัน เพิ่มขึ้น 42% เมื่อเทียบกับจำนวน 24,182 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยในเดือน ก.พ. 2558 มีการส่งออกข้าวประมาณ 15,100 ตัน ลดลง 22% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2558 ที่นำเข้าประมาณ 19,300 ตัน และเพิ่มขึ้นถึง 24 เท่าเมื่อเทียบกับจำนวน 641 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2014/15 นี้ (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าจีนจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 144.5 ล้านตันข้าวสาร และมีการนำเข้าประมาณ 4.4 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกประมาณ 400,000 ตัน

มีรายงานว่าในปี 2558 นี้ คาดว่าปริมาณการนำเข้าและส่งออกข้าวของจีนจะเพิ่มขึ้น แต่ในระยะสั้น ราคาข้าวในตลาดโลกอาจจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากตลาดการส่งออกข้าวของโลกมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และประเทศต่างๆมีการส่งออกข้าวที่เก็บไว้จำนวนมาก

ทั้งนี้ราคาภายในและภายนอกประเทศต่างกันมาก โดยในปัจจุบันตลาดในกรุงปักกิ่ง ข้าวจากภาคอีสานของจีนราคาประมาณ 4,400 หยวน/ตัน ส่วนที่ตลาดเซี่ยงไฮ้ ข้าวจากมณฑลเจียงซูราคาประมาณ 4,500 หยวน/ตัน และข้าวอีสานของจีนราคาประมาณ 4,800 หยวน/ตัน ตลาดหางโจว ข้าวมณฑลเฮยหลงเจียงราคาประมาณ 5,500 หยวน/ตัน ข้าวมณฑลเจียงซูประมาณ 4,500 หยวน/ตัน ขณะที่ข้าวของต่างประเทศ ได้แก่ ข้าวไทยที่นำเข้ารวมต้นทุนการขนส่ง ราคาประมาณ 3,139 หยวน/ตัน ข้าวเวียดนามราคาประมาณ 3,139 หยวน/ตัน จะเห็นได้ว่าราคาข้าวไทยและเวียดนามต่ำกว่าข้าวภาคใต้ของจีนประมาณ 750-1250 หยวน/ตัน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

มีรายงานว่าอินเดียส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติไปยังประเทศไนจีเรียลดลงในช่วงตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา เนื่องจากภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง ประกอบกับไนจีเรียได้มีการลดค่าเงินไนรา (Nigerian Naira) ลงซึ่งส่งผลให้ข้าวที่นำเข้ามีราคาแพงขึ้น

โดยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา อินเดียส่งข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติไปยังประเทศไนจีเรียประมาณ 100,000 ตัน ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีการส่งออกประมาณ 200,000-300,000 ตัน

ทั้งนี้ การที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงย่อมส่งผลให้รายได้ของไนจีเรียซึ่งพึ่งพาการส่งออกน้ำมันต้องลดลงไปด้วยซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้จากการที่ธนาคารกลาง (The Central Bank of Nigeria; CBN) ได้ลดค่าเงินไนราลงประมาณ 27% จากระดับ 154.74 ไนราต่อเหรียญสหรัฐมาอยู่ที่ 196.5 ไนราต่อเหรียญสหรัฐ

ในวันที่ 28 มี.ค. นี้ ไนจีเรียจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งวงการค้าคาดว่า การส่งออกข้าวไปยังไนจีเรียจะเริ่มมีมากขึ้นหลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงมีอุปสรรคบางประการที่อาจจะส่งผลต่อการส่งออกข้าวไปยังไนจีเรีย เช่น ปัญหาความไม่สงบในประเทศที่อาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดสั่นคลอน รวมถึงปัญหาของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่า

องค์การพัฒนากการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารแปรรูป (The Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีการตลาด 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) อินเดียส่งออกข้าวไปยังไนจีเรียประมาณ 256,651 ตัน

ที่มา Oryza.com

แอฟริกาใต้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2014/15 นี้ (พ.ค.-เม.ย.) คาดว่าประเทศแอฟริกาใต้จะมีการนำเข้าประมาณ 1.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 1.144 ล้านตัน ในปีการตลาด 2013/14 ส่วนในปี 2015/16 คาดว่าจะนำเข้าประมาณ 1.3 ล้านตัน

ทั้งนี้ในช่วง 9 เดือนของปีการตลาด 2014/15 (พ.ค.-ม.ค.) มีการนำเข้าข้าวประมาณ 721,683 ตัน โดยแอฟริกาใต้นำเข้าข้าวส่วนใหญ่จากประเทศไทย ตามด้วยอินเดีย (415,958 และ 245,995 ตันตามลำดับ) ซึ่งทั้งสองประเทศมีสัดส่วนรวมกันประมาณ 70%

โดยปกติแล้วแอฟริกาจะนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆ และมีการส่งออกบางส่วนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากที่ประเมินแล้วว่ามีข้าวเพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศแล้ว โดยในปี 2014/15 มีการส่งออกข้าวประมาณ 120,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่ USDA ประมาณการณ์ไว้ที่ 45,000 ตัน

ทั้งนี้ในปี 2014/15 คาดว่าแอฟริกาใต้มีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 1.1 ล้านตัน และในปี 2015/16 คาดว่าจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 1.2 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าราคาข้าวโพดจะปรับตัวสูงขึ้น เพราะคาดว่าในปีหน้าจะเกิดภาวะภัยแล้งซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวโพดลดลง ทั้งนี้แอฟริกาใต้จะนิยมบริโภคทั้งข้าว และข้าวโพดซึ่งสามารถทดแทนกันได้ขึ้นอยู่กับความชอบและภาวะราคาในช่วงนั้นๆ

[ที่มา Oryza.com](#)

กาน่า

แหล่งข่าวท้องถิ่นรายงานว่า รัฐบาลกาน่าอาจจะประกาศห้ามการนำเข้าข้าวผ่านทางชายแดน (Inland rice importation) ในเร็วๆนี้ หลังจากที่มียุทธศาสตร์ว่าผู้ค้าข้าวบางส่วนได้มีการนำเข้าข้าวทางแนวชายแดนและมีการหลบเลี่ยงภาษี

ทั้งนี้ เมื่อเดือน พ.ย. ปี 2013 รัฐบาลเคยใช้มาตรการนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง โดยที่การนำเข้าข้าวจะอนุญาตเฉพาะที่ผ่านท่าอากาศยาน The Kotoka International Airport (KIA) และทางท่าเรือ Tema และ Takoradi เท่านั้นเพื่อที่จะขจัดปัญหาดังกล่าว และให้มั่นใจว่ามีการนำเข้าข้าวและเสียภาษีนำเข้าอย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ได้ถูกกลุ่มผู้ค้าข้าวรายย่อย (The Small Scale Rice Dealers Association of Ghana (SSIRDA- GH) ออกมาเรียกร้องไม่ให้รัฐบาลออกมาตรการดังกล่าว เพราะพวกเขาต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าวทางช่องทางนี้ และไม่มีกำลังเพียงพอที่จะนำเข้าข้าวผ่านทางเรือ หรือทางเครื่องบิน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2014/15 นี้ (ต.ค.-ก.ย.) คาดว่าประเทศกาน่าจะมีการนำเข้าประมาณ 620,000 ตัน ขณะที่มีความต้องการบริโภคข้าวมีประมาณ 975,000 ตัน ส่วนผลผลิตข้าว คาดว่าจะมีประมาณ 330,000 ตัน ทั้งนี้ รัฐบาลกาน่าวางแผนที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวให้ได้ประมาณ 20%ต่อปี ในช่วง 4 ปีข้างหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ (Ghana self-sufficient in rice)

[ที่มา Oryza.com](#)

บราซิล

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 119,828 ตัน โดยในเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา มีการส่งออก 49,915 ตัน ลดลง 29% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ตลาดใหญ่ของบราซิลยังคงเป็นประเทศเซียร์ราลีโอน โดยในเดือน ก.พ. บราซิลส่งออกไปยังประเทศเซียร์ราลีโอนจำนวน 20,588 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 41% ของการส่งออกข้าวของบราซิล ตลาดรองลงมาคือไนจีเรียซึ่งนำเข้าไป 16,283 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 32% ของการส่งออกข้าวของบราซิล ตามมาด้วยโบลีเวีย 5,191 ตัน ชิลี 1,599 ตัน สหรัฐฯ 1,367 ตัน และตุรกี 1,250 ตัน เป็นต้น

ในปี 2014 ที่ผ่านมา บราซิลส่งออกข้าวจำนวนประมาณ 1.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.209 ล้านตัน ในปี 2013

[ที่มา Oryza.com](#)

สหรัฐอเมริกา

หน่วยงานวิจัยทางเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The Economic Research Service; ERS) เปิดเผยในรายงาน Rice Outlook ประจำเดือนมกราคม 2558 ว่า ปริมาณข้าวของสหรัฐฯ ในปี 2014/15 คาดการณ์อยู่ที่ 275.9 ล้าน cwt. หรือเพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ 198.1 ล้าน cwt เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อนหน้า ในขณะที่ข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ 75.5 ล้าน cwt. เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อนหน้า

ในปี 2014/15 ปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า 221.0 ล้าน ctw. เพิ่มขึ้น 16% เทียบจากปีที่ผ่านมา พื้นที่เพาะปลูกข้าวภายในประเทศมีขนาด 2.92 ล้านเอเคอร์ เพิ่มขึ้น 18% จากปีที่ผ่านมา สำหรับผลผลิตข้าวของสหรัฐฯโดยเฉลี่ยต่อพื้นที่ คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 7,572 ปอนด์ต่อเอเคอร์

ปี 2014/15 อัตรากาบริโภคภายในประเทศ คาดการณ์ที่ 131.0 ล้าน cwt. เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) มีอัตรากาบริโภค 99.0 ล้าน cwt. เพิ่มขึ้น 4% ส่วนข้าวเมล็ดกลาง และสั้น (Medium & Short rice) มีอัตรากาบริโภค 32.0 ล้าน cwt. เพิ่มขึ้น 8% จากปีที่ผ่านมา

ปี 2014/15 ปริมาณสต็อกข้าวของสหรัฐฯ คาดการณ์ที่ 41.9 ล้าน cwt. เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า และมีอัตรากาสำรองข้าวเพื่อการบริโภคโดยรวมที่ 17.9% โดยข้าวเมล็ดยาว (long-grain) มีปริมาณ 28.1 ล้าน cwt เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 73% มีอัตรากาสำรองข้าวเพื่อการบริโภคที่ 16.5% เพิ่มขึ้นจาก 10.3% จากปีก่อนหน้า ส่วนข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium/short grain) มีปริมาณ 11.5 ล้าน cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมา 14% และมีอัตรากาสำรองข้าวเพื่อการบริโภคที่ 17.9%

ปี 2014/15 คาดการณ์ราคาข้าวเมล็ดกลางและสั้น (Medium & Short rice) อยู่ที่ 17.90-18.70 เหรียญสหรัฐฯ/cwt ลดลงจากปีที่ผ่านมา สำหรับราคาข้าวเมล็ดยาว (Long-grain rice) อยู่ที่ 11.90-12.50 เหรียญสหรัฐฯ/cwt ต่ำกว่าปีก่อนหน้านับว่าต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2010/11 ส่วนข้าวเมล็ดกลาง (California Milled rice) ราคาอยู่ที่ 19.50-20.50 เหรียญสหรัฐฯ/cwt และราคาข้าวชนิดอื่นๆ (All rice) อยู่ที่ 13.70-14.30 เหรียญสหรัฐฯ/cwt

ปริมาณการส่งออกข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 3,486,720 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,047,450 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่ำกว่าปีก่อนหน้า 135 ล้านเหรียญฯ มีมูลค่าการส่งออกตามลำดับดังนี้ 1.เม็กซิโก 316.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 2.ญี่ปุ่น 271.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 3.เฮติ 204.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 4.แคนาดา 194.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 5.ตุรกี 130.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 6.อิรัก 95.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 7.เวเนซุเอลา 92.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปริมาณการนำเข้าข้าว ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 740,260 ล้านตัน มีมูลค่า 767,230 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลค่าการนำเข้าจากประเทศต่างๆ ตามลำดับดังนี้ 1.ประเทศไทย 439.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (สัดส่วน 57.31%) 2.อินเดีย 175.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 3.ปากีสถาน 31.53 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ 4. เวียดนาม 35.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 5. ออสเตรเลีย 15.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 6. อิตาลี 14.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 7.บราซิล 10.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา